



ประกาศบริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ : 185/63

เรื่อง งานจ้างเหมาบริการงานบริหารจัดการควบคุมและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
สถาบันวิทยสิริเมธี และ The EnCony อ.วังจันทร์ จ.ระยอง (ระยะเวลาสัญญา เริ่มวันที่ 1 ก.พ.2564 ถึง 31 ก.ค.2567)

ด้วย บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด มีความประสงค์จะประมูล " งานจ้างเหมาบริการงานบริหารจัดการควบคุมและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี และ The EnCony อ.วังจันทร์ จ.ระยอง (ระยะเวลาสัญญา เริ่มวันที่ 1 ก.พ.2564 ถึง 31 ก.ค.2567) " โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัท หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2. ผู้เสนอราคาต้องมีวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้
3. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการให้บริการบริหารจัดการควบคุมและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ของหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 3 ผลงาน โดยแต่ละผลงานมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา หรืออยู่ระหว่างดำเนินงาน ทั้งนี้จะพิจารณา หนังสือรับรองผลงาน (ตัวจริง หรือ สำเนา) หรือ สำเนาใบสั่งจ้าง หรือสำเนาสัญญา
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการละทิ้งงาน หรือ เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ณ วันประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
7. ผู้ที่จะทำธุรกรรมกับ EnCo จะต้องไม่เคยถูก EnCo บอกลีกสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
8. ผู้ที่จะทำธุรกรรมกับ EnCo จะต้องไม่มีคดีหรือเป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาตตุลาการใดๆ กับ EnCo ไม่ว่าจะเป็นผู้คำรายได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ EnCo หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่จะทำธุรกรรมกับ EnCo ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ที่จำทำธุรกรรมกับ EnCo ด้วย



ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนต้องเข้ารับฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่ ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ อาคารที่พักอาศัยรวม The EnCony 555/1 หมู่ 1 ต.ป่ายูบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ติดต่อ:คุณสันติชัย บัณฑิตวงศ์ โทรศัพท์ 081-692-0677 โดยเริ่มชี้แจงเวลา 9:00 น. ผู้เสนอราคาต้องเข้าฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจง หรือมาสายกว่าเวลาเริ่มชี้แจงเกิน 30 นาทีถือว่าไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น G อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปิดซองเสนอราคาต่อหน้าผู้เสนอราคาหรือไม่ก็ได้

ผู้ที่สนใจสามารถ **ดาวน์โหลด TOR และลงทะเบียนผ่าน QR Code** ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 (เวลา 16.00 น.)

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code แล้วกรุณาตรวจสอบรายชื่อที่ คุณพรธมนต์ ทำเนียบ โทรศัพท์ 02 140-1081 หากไม่ปรากฏรายชื่อว่าลงทะเบียนในระบบจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าฟังคำชี้แจง



ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

Wantho,

(พรทิพย์ จันทร์สุขศรี)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กรและการเงิน